



Oregon

Kate Brown, Governor

Department of Human Services
Office of Developmental Disabilities Services
500 Summer St. NE E-09
Salem, OR 97301-1073
Điện thoại: 503-945-5600
TTY: 503-945-6214

Thân chào quý vị,

Chúng tôi xin thông báo cho những cá nhân bị khuyết tật trí tuệ và phát triển (I/DD) và gia đình biết về một thay đổi trên hệ thống eXPRS gọi là eXPRS EVV Di động (eXPRS Mobile-EVV), hoặc Xác minh Tiếp cận Điện tử (Electronic Visit Verification - EVV).

Luật liên bang mới yêu cầu các tiểu bang phải có một hệ thống điện tử để xác minh các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày (attendant care) do các nhân viên chăm sóc cung cấp theo thời gian thực (ngay tại thời điểm cung cấp dịch vụ).

Ở Oregon, các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày dành cho người bị khuyết tật trí tuệ và phát triển được cung cấp bởi Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (Personal Support Workers, hoặc PSW) và một số môi giới cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi sẽ khởi đầu với một thay đổi trên hệ thống thanh toán eXPRS, gọi là eXPRS EVV Di động dành cho PSW. Bắt đầu từ **ngày 16 tháng 7 năm 2019**, tất cả các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và/hoặc dịch chăm sóc, hỗ trợ cá nhân tại gia được Medicaid tài trợ và do Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân cung cấp sẽ phải được xác minh trên EVV.

Các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và/hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân tại gia được tài trợ bởi Medicaid và do môi giới cung cấp sẽ phải sử dụng EVV không muộn hơn tháng 1 năm 2020.

Thay đổi eXPRS này sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của quý vị. Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (PSW) sẽ sử dụng EVV để theo dõi thời gian, số giờ làm việc và các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và/hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân tại gia mà họ cung cấp. Điều mà mọi người và gia đình cần biết là các PSW sẽ sử dụng eXPRS EVV Di động để theo dõi thời gian làm việc của họ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Một lần nữa, sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ của quý vị, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo những ai đang tuyển dụng PSW hiểu rõ quy định này.

Vui lòng "like" ("thích") trang Facebook của eXPRS để có thông tin cập nhật và mẹo hữu ích: <https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/>

"Giúp Mọi người được Tự lập, Mạnh khỏe và An toàn"